



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

### เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพันสาม

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการรายละเอียดดังนี้  
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยกำหนดราคากลางสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 682,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสอง  
พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงาน  
ก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 341,000.00 บาท
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่เคยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้รับความเสียหาย หรือละทิ้ง  
การทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้
5. กำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้าง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา)

กำหนดยื่นของสอบราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2558  
ถึงวันที่ 27 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ และทำการยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
จัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น 2) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 21  
เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่  
เวลา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลนาพันสาม ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่  
[WWW.napansam.com](http://WWW.napansam.com) หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3259-8177 ในวันและเวลาราชการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

(นายประทีป ปังจำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม